

ยิปโรคสนับสนุนการจัดงาน BCI Asia Awards

2015 พร้อมนำเสนอโซลูชันส์เพื่อการก่อสร้างใหม่ในคอนเซ็ปต์ “Gyproc Bedroom inspired by the nature”



กรุงเทพฯ – บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ “ยิปโรค” ผู้นำนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงและบริการโซลูชันส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกว่า 45 ปี ให้การสนับสนุนการจัดงานประกาศผลรางวัล BCI Asia Awards 2015 ณ โรงแรมโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ภายในงาน ยิปโรคได้ร่วมจัดแสดงบูธเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ยิปซัมคุณภาพสูง และนวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ล่าสุดภายใต้แนวคิด “Gyproc Bedroom inspired by the nature” เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้วัสดุยิปซัมอย่างเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์เรื่องงบประมาณและตอบสนองความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

BCI Asia Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีใน 7 เมืองหลักทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบงานประกาศผลรางวัลระดับเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งเชิญเฉพาะแขกผู้มีเกียรติและบุคคลสำคัญในวงการเท่านั้น มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการก่อสร้างของแต่ละประเทศ ผ่านการยกย่องบริษัทผู้ออกแบบอาคารและบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่มีผลงานยอดเยี่ยมจำนวน 10 ราย (Top 10 Awards) ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับวงการอสังหาริมทรัพย์ของทั้งภูมิภาคโดยรวม ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและโซลูชันส์สำหรับการก่อสร้างจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำอีกมากมาย

มร.ริชาร์ด จูเซรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เราขอขอบคุณ BCI ASIA & FuturArc Journal ที่มอบโอกาสให้ยิปโรคร่วมเป็นพันธมิตรกับงานประกาศผลรางวัล BCI Asia Awards 2015 ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันส์และวัสดุก่อสร้างชั้นเลิศให้แก่ผู้บริโภคภายในงานครั้งสำคัญนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคตมากยิ่งขึ้น”

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocClub>

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงงานรองรับการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม นำเสนอสินค้าและบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชันในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดยิปรอด 3G ได้แก่ Green Products ด้วยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีการแพร่กระจายของสารเคมีในระดับต่ำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30% และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Green Solutions นำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลังงาน อาทิ โซลูชันเทอร์มัล ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายในอาคาร จึงช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และ Green Manufacturing เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและระบบประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว (Green Label)

เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป โดยบริษัทได้ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่อต้านแบคทีเรีย มีความสวยงามและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

แซง-โกแบ็ง ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 350 ปี และมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 180,000 คนทั่วโลก ซึ่งสามารถยืนยันถึงความชำนาญการ และการนำเสนอโซลูชัน ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว โดยไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างของแซง-โกแบ็ง ซึ่งแผ่นยิปซัมของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้กระบวนการ การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมายาวนานกว่า 40 ปี